

Kỹ thuật trồng cây mít Tứ quý

Mít là cây gỗ cứng, lõi to có màu vàng ươm chuộng để đóng tủ, bàn ghế, đồ mỹ nghệ. Cây có thể cao 20m. Lá dài, rộng, mọc cách, bì lá thẳng. Hoa chùm, trên thân chính và cành to, là cây đơn tính, cuống to, không cánh, dính vào nhau thành cụm hoa kép. Hoa đực chín sau đó rụng, hoa cái được thụ phấn thì phát triển thành trái, quả kép. Trái mít nhiều múi, ít xơ, cơm dày giòn và ngọt nên rất triển vọng trồng với diện tích lớn mang lại hiệu quả cao.

Điều kiện thích hợp trồng mít Tứ quý

Mít Tứ quý thích hợp với khí hậu nóng ẩm chịu được hạn không chịu ngập úng, thích ứng với nhiều loại đất kể cả những vùng đất cằn cỗi nhất.

Thời vụ trồng mít Tứ quý

Cây Mít có thể trồng quanh năm. Tốt nhất nên trồng đầu mùa mưa để nhẹ công chăm sóc, chọn những ngày râm mát hoặc có mưa nhỏ.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc giống mít Tứ quý

Cây mít Tứ quý được nhân giống theo hình thức ghép gốc, trồng bằng hạt hay chiết cành đều có thể cho ra những mầm cây tốt để trồng. Chú ý chỉ tỉa cành tạo tán khi cây mít đạt chiều cao khoảng 1m trở lên, khi cây chưa cho trái tỉa cành 2-3 lần/năm. Cây đã cho trái tỉa cành 1 năm/lần vào thời điểm thu hoạch trái xong. Khi tỉa cắt bỏ các cành gần sát mặt đất, cành tược, cành nhỏ mọc không đúng hướng, cành sâu bệnh.

Giữ lại cành cấp 1 cách gốc khoảng 40cm trở lên, chọn các cành mọc theo các hướng khác nhau, cành trên cách cành dưới khoảng 40 – 50cm, tạo thành tầng không quá 5 cành cấp 1. Tỉa bỏ bớt cành cấp 2, cấp 3... cho cây thoáng nhằm chống sâu bệnh và tăng năng suất.

Sau khi đã có mầm giống tiến hành kỹ thuật trồng mít Tứ quý theo mật độ dày 4x5m hoặc 5x5m cho 1 cây (400-500 cây/ha). Sau khi khai thác quả được 5 – 7 năm có thể chặt bỏ cây ở giữa để đảm bảo độ thông thoáng 7-8m/ cây.

Đối với yếu tố đất trồng phải đảm bảo bằng phẳng sau đó trồng trên mô cao 40 - 70cm. Đất có độ dốc khoảng 5% trồng mặt bầu ngang bằng với mặt đất. Đất dốc hơn 7% trồng thấp hơn mặt đất 20-30cm.

Móc lỗ sâu và to hơn bầu cây, dùng dao, kéo cắt đáy bầu và cắt bỏ rễ cọc bị xoắn lại. Đặt bầu vào lỗ và rút nhẹ túi đựng bầu ra và lấp đất lại. Nếu đất khô phải tưới cho cây, dùng cọc cắm cố định cho cây khỏi ngã đổ.

Cách chăm sóc cho cây mít Tứ quý

Cách chăm sóc cây mít Tứ quý cũng không có gì khó khăn vì là cây có độ phát triển tương đối ổn định ở nhiều điều kiện sống và khắc nghiệt khác nhau. Tháng đầu nếu khô hạn phải tưới thường xuyên 2-3 ngày/lần. Sau đó, giảm 4-5 ngày/lần. Từ năm thứ hai tưới vào giai đoạn mới bón phân và những tháng quá khô hạn. Mít rất sợ úng nên vào mùa mưa lũ, phải kiểm tra kênh mương cống rãnh và có kế hoạch chống úng.

Chú ý: Bón nhiều lân và đạm vào cuối thời kỳ cây nuôi trái. Bón phân hóa học kết hợp với phân chuồng ở những giai đoạn tương ứng. Bón phân cho cây trước khi ra hoa cần dựa vào kinh nghiệm xử lý ra hoa và các dự báo về thị trường ở thời kỳ thu hoạch.

Phòng trừ sâu bệnh hại giống mít Tứ quý

Trong quá trình trồng và chăm sóc mít Tứ quý đặc biệt để ý tới bệnh thối nhũn, chảy nhựa và các loại sâu đục thân, ruồi đục quả, sâu đục quả. Chúng chích hút vào ban đêm ở giai đoạn quả chín.

Nguyên nhân do nhiều sâu bệnh hại cây là do cây con ở vườn ươm có độ ẩm cao, quá rậm rạp dễ bị bệnh và bệnh lây lan rất nhanh. Nên sử dụng phân oai mục, tạo thông thoáng, khô ráo và thoát nước tốt, xử lý nguyên vật liệu trong vườn ươm bằng các loại thuốc như Kitazin, Rovral, Ridomyl ...

Thu hoạch, sơ chế giống mít Tứ quý

Thu hoạch từ 90 – 120 ngày sau khi trở hoa. Mít Tứ quý tự chín ở nhiệt độ bình thường, quả mít có thể để lâu trong 6 tuần ở nhiệt độ 11 – 13 độ C. Bình thường để được 7 – 10 ngày.

Cây mít cho trái rải vụ quanh năm, song vụ chính vào tháng 6, 7. Thời gian từ lúc ra hoa đến lúc trái già khoảng 5 tháng, do đó có thể căn cứ vào màu sắc trái để thu hoạch. Trái mít già, các gai nở căng, chuyển từ màu xanh sang màu xanh vàng hoặc nâu nhạt, mủ lỏng và trong, vỏ kêu bồm bộp.